

Số: 6897 /TB-TCTTKĐA

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023



THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó Thường trực Tổ công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06/CP tại cuộc họp giao ban tháng 9/2023

Hồi 8h00' ngày 20/9/2023, tại Trụ sở Bộ Công an (44 Yết Kiêu, Hà Nội), Tổ công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06 tổ chức cuộc họp tháng 9/2023. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác chủ trì cuộc họp. Tham dự có Thành viên Tổ công tác thuộc các Bộ, ngành (Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ), Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải cùng các cán bộ có liên quan.

Trong tháng 9/2023, công tác chỉ đạo, triển khai Đề án 06/CP tiếp tục được thực hiện quyết liệt, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 về phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 8/2023, chỉ đạo và đôn đốc 12 nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06; Tổ công tác đã có "Thư" gửi 12 đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ và đồng chí Chủ tịch UBND các địa phương đôn đốc các nhiệm vụ chậm tiến độ theo lộ trình tại các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo của Chính phủ, Tổ công tác và khắc phục 29 khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 02 dịch vụ công liên thông trên toàn quốc. Đến nay, đã đạt được một số kết quả quan trọng như: (1) Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 về hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. (2) Ngân hàng Nhà nước đã làm việc với các tổ chức tín dụng để đánh giá giải pháp cho vay khả tín của công dân... (3) Bộ Y tế đã phối hợp với Thành phố Hà Nội họp bàn thống nhất giải pháp triển khai thí điểm Sổ sức khỏe điện tử...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn 25 nhiệm vụ chậm muộn theo lộ trình Đề án 06 chưa được quan tâm, giải quyết; nguy cơ làm chậm tiến độ trong những tháng cuối năm. Đồng thời, trong quá trình thảo luận, các thành viên Tổ Công tác đánh giá, hệ thống của một số bộ, ngành, địa phương đầu tư từ lâu, đầu tư chưa hoàn thiện, chưa có mô hình chuẩn về các tiêu chí, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin của 01 địa phương phải thực hiện. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành triển khai nội dung này...

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và các vấn đề Cơ quan Thường trực đã kiến nghị trong báo cáo, đồng chí Tổ phó Thường trực nhất trí và nhấn mạnh thêm các nhiệm vụ như sau:

1. Về các nhiệm vụ chung: Các bộ, ngành, thành viên Tổ Công tác tiếp tục bám sát, chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện 25 nhiệm vụ chậm tiến độ, có báo cáo gửi về Thư ký tổ công tác **trước 27/9/2023** để tập hợp, hoàn thiện Báo cáo tháng 9/2023 của Tổ Công tác gửi Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời trao đổi với Cơ quan Thường trực (*Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an*) để tập hợp, báo cáo đề xuất kịp thời.

Trong đó, ưu tiên triển khai một số nội dung:

(1) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương tham gia ý kiến vào dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0), hoàn thành trước 22/9/2023, từ đó, tiếp thu, chỉnh sửa, ban hành trong tháng 9/2023.

- Trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an (C06) về các nội dung của Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ. Văn phòng Chính phủ bám sát, xin ý kiến các thành viên của Chính phủ và đề xuất ban hành nếu các thành viên đồng ý. Xong trong tháng 9/2023.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành thống nhất nội dung về Trung tâm dữ liệu quốc gia trong dự thảo Quy hoạch Hạ tầng thông tin thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án đảm bảo pháp lý cho việc xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Thông báo số 338/TB-VPCP, ngày 19/8/2023

- Khẩn trương đánh giá, công bố chất lượng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm, công dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương và định mức, đơn giá, chi phí xây dựng các hệ thống nêu trên để các bộ, ngành, địa phương tham khảo, lựa chọn. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

(2) Bộ Tư pháp có văn bản đôn đốc 07 bộ (Lao động Thương binh và Xã hội; Tài chính; Thanh tra Chính phủ; TAND Tôì cao; Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên Môi trường) và 05 địa phương (Bình Dương, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Đắk Nông; Hải Phòng) khẩn trương báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06 và báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Luật giao dịch điện tử, gửi về Bộ Tư pháp trước 27/9/2023 để tập hợp, xây dựng báo cáo trình Chính phủ và Tổ Công tác. Thống nhất với Bộ Công an về quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID để ban hành hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện trong tháng 9/2023.

(3) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước đúng theo quy định của pháp luật. Hoàn thành trong tháng 9/2023

(4) 15 bộ, ngành, thành viên Tổ công tác khẩn trương thực hiện đơn giản hóa 711 thủ tục hành chính theo 19 Nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành **trước 30/9/2023**.

2. Về các nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng 10/2023 và thời gian tới, đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ công tác nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau

2.1. Về công tác chỉ đạo, triển khai: Các bộ, ngành thành viên Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn”, vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452, ngày 23 tháng 5 năm 2023 và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2023; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện **trước ngày 30/10/2023**, đồng thời gửi Thư ký Tổ công tác để tổng hợp chung.

2.2. Về pháp lý

- Bộ Nội vụ: Tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, vị trí việc làm, đào tạo, chế độ chính sách đối với lực lượng thực hiện Đề án 06 nói chung, thực hiện công tác quản trị hệ thống, đảm bảo ANAT thông tin theo thủ tục rút gọn. Báo cáo Chính phủ trong tháng 10/2023.

- Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đưa nội dung rà soát, sửa đổi các văn bản theo hướng ứng dụng nền tảng định danh và xác thực điện tử, ứng dụng VNeID để tạo tài khoản mới với thông tin thuê bao di động vào Nghị định hướng dẫn triển khai Luật Viễn thông sau khi Luật Viễn thông sửa đổi được ban hành. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2023.

2.3. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện 02 thủ tục hành chính liên thông, đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ công tác đề nghị:

- Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương nâng cấp khắc phục các tồn tại của phần mềm dịch vụ công liên thông “*đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí*”, phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của từng cơ quan bảo đảm kết nối thông suốt, hiệu quả với phần mềm dịch vụ công liên thông, **hoàn thành trước 30/9/2023**.

Bộ Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt cung cấp mã Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để phục vụ thực hiện dịch vụ công liên thông. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để đồng bộ lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Bộ Tư pháp nghiên cứu, hoàn thiện, tối ưu hóa Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, bảo đảm ký số Giấy khai sinh, Trích lục khai tử và bảo đảm hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hành chính liên thông tại Đề án 06, khắc phục tình trạng hồ sơ chưa đồng bộ về hệ thống cho cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. **Hoàn thành trước 30/9/2023**.

- Thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo triển khai thông suốt, hiệu quả.

2.4. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý việc làm, người lao động trên sàn giao dịch việc làm quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 144/NQ-CP, ngày 10/9/2023, Bộ Lao động thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng hệ thống sàn giao dịch việc làm quốc gia, cung cấp dịch vụ cho người lao động và đơn vị tuyển dụng lao động. Thống nhất với Bộ Công an giải pháp triển

khai tích hợp tài khoản định danh điện tử cá nhân tổ chức, doanh nghiệp với hệ thống sàn giao dịch việc làm quốc gia. Phần đầu triển khai trong Quý IV/2023.

2.5. Đối với việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các sàn giao dịch về bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản (*tại Nghị quyết số 144/NQ-CP, ngày 10/9/2023*), đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ công tác đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Quý IV/2023, cụ thể như sau:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng hướng dẫn thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà để UBND các tỉnh, Thành phố triển khai thực hiện đồng bộ; triển khai hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

- UBND các địa phương chủ động bố trí các điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng triển khai khi Bộ Xây dựng và các đơn vị thống nhất giải pháp triển khai đánh số và gắn biển số nhà.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương số hóa và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (*hiện mới có 450/705 huyện hoàn thành*), phối hợp với Bộ Công an rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin về chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tích hợp thông tin quyền sở hữu đất đai, nhà ở với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tổng Công ty bưu điện rà soát lại các trường thông tin cần thiết để định danh 01 địa chỉ số; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, cung cấp dữ liệu địa chỉ số quốc gia cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2.6. Bộ Nội vụ báo cáo Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, đôn đốc các Bộ, ngành chậm muộn (*như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn*) về kết nối với Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

2.7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục quan tâm, hoàn thiện theo thẩm quyền các quy định, chính sách tín dụng, điều kiện cho vay với thủ tục thông thoáng, thuận tiện, khả thi, hợp lý hơn, tăng mạnh khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân yếu thế, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

2.8. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Bộ Công an khẩn trương làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe, xây dựng quy trình sử dụng thông tin ảnh chụp giấy phép lái xe lên ứng dụng VNeID nhằm mục tiêu giảm chi phí số hóa và người dân không phải ra cơ quan đăng ký xe thực hiện cập nhật thông tin. Hoàn thành trong tháng 10/2023.

2.9. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, đối khớp, làm sạch thông tin các dữ liệu tổ chức, doanh nghiệp hiện đang quản lý, đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin để đảm bảo việc cấp định danh cho tổ chức, doanh nghiệp theo quy định. Hoàn thành trước tháng 12/2023. Tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành cử cán bộ tham gia Tổ công tác Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

2.10. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổng kết thí điểm triển khai xác thực sinh trắc trên Căn cước công dân gắn chip tại bộ phận một cửa, qua đó nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

2.11. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với Bộ Công an (C06) về các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06 liên quan đến Bộ mình, thống nhất giải pháp làm sạch địa chỉ đất đai, gắn với sổ nhà, hộ khẩu.

2.12. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đôn đốc các cơ sở đào tạo thực hiện thu thập thông tin sinh viên tốt nghiệp các năm 2020, 2021 về hệ thống công nghệ thông tin của Bộ để đồng bộ dữ liệu về người lao động, việc làm từ cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, nhằm theo dõi, thống kê, đánh giá tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, dự báo xu hướng nghề nghiệp. Thực hiện thường xuyên.

Tăng cường kiểm tra đối với các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc về vấn đề hồ sơ của học sinh, sinh viên có yêu cầu nộp Sổ hộ khẩu, bản sao Giấy khai sinh... để chấn chỉnh.

2.13. Bộ Y tế cần phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 10/2023 trước khi nhân rộng trên toàn quốc.

2.14. Văn phòng Chính phủ chủ trì, thống nhất với các Bộ: Thông tin và truyền thông, Công an (C06), Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nội dung đối với vướng mắc về các vấn đề pháp lý (*như sử dụng tài khoản VNeID trong mở và sử dụng tài khoản chứng khoán, các tổ chức tín dụng chủ động kết nối với CIC để làm sạch dữ liệu...*); việc triển khai mô hình chuẩn về các tiêu chí, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin của 01 địa phương phải thực hiện để các địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất kinh phí triển khai, xây dựng lộ trình ưu tiên đầu tư. Báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hợp chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc.

2.15. Thư ký Tổ công tác tập hợp báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 tháng 9, xin ý kiến các Bộ, ngành xong trước ngày 27/9/2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2023 là năm thứ 4 của Chuyển đổi số Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông cần nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, tạo ra kết quả và giá trị thiết thực cho người dân, xã hội trong chuyển đổi số.

Thư ký Tổ công tác xin thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác để các Thành viên Tổ công tác và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. /

Nơi nhận:

- Đ/c Bộ trưởng BCA, Tổ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ phó TCT (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng BCA, Tổ phó TTTCT (để báo cáo);
- Các Đ/c Thành viên Tổ công tác (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ Công an (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCTTKĐA (C06-Dương).

THƯ KÝ TỔ CÔNG TÁC



**PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH
Đại tá Vũ Văn Tấn**